

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022.

Ngày 05/10/2022, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022. Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV năm 2022, ý kiến tham gia của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo một số công tác trọng tâm trong thời gian đến, cụ thể như sau:

Trong 9 tháng năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã dần được kiểm soát, đời sống và sinh hoạt của người dân trở lại trạng thái bình thường, hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước khôi phục và phát triển; cùng với những giải pháp chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sâu sát, quyết liệt của UBND tỉnh và sự đồng thuận, nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển khá. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 8,92% so với cùng kỳ (*cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước (8,83%) và xếp thứ 03 trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung*); trong đó: *Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,04%, công nghiệp và xây dựng tăng 8,88% (riêng công nghiệp tăng 9,96%), dịch vụ tăng 13,43% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,94%. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,09% so cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi mạnh mẽ, trong đó lượng khách du lịch đến tỉnh tăng 200,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 12.095,6 tỷ đồng, đạt 99,1% dự toán năm, tăng 24% so với cùng kỳ. Công tác giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, đạt 54,95% kế hoạch năm. Các hoạt động văn hoá - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định; công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền luôn được chú ý quan tâm.*

Nhằm phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, một số nội dung công tác trọng tâm, cụ thể như sau:

I. VỀ NGUYÊN TẮC, GIẢI PHÁP, HÀNH ĐỘNG TRONG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THỜI GIAN ĐẾN.

1. Về nguyên tắc:

UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội dựa

trên 19 chỉ tiêu HĐND tỉnh giao và được UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện tại Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 13/01/2022; việc chỉ đạo, điều hành được thống nhất thực hiện từ cấp tỉnh đến cấp huyện bằng hệ thống số hóa các chỉ số, chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo từng tháng, từng quý, 6 tháng và cả năm.

Trên cơ sở đó, các sở, ngành, địa phương tập trung xây dựng dữ liệu thường xuyên các chỉ tiêu kinh tế - xã hội do ngành, đơn vị, địa phương mình phụ trách. Căn cứ theo số liệu, chỉ tiêu đã xây dựng để tập trung phân tích, đánh giá và đề ra giải pháp thúc đẩy phát triển cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương, nhất là với phát triển kinh tế.

2. Về giải pháp:

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các sở, ngành có liên quan khẩn trương triển khai lập bảng biểu số liệu các chỉ tiêu kinh tế - xã hội các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cục Thống kê tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn công tác thu thập số liệu; trên cơ sở số liệu thu thập chủ động chuyển số liệu hằng tháng, quý cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương để thống nhất và làm cơ sở dữ liệu phục vụ cho các cuộc họp tháng, quý, họp theo chuyên đề,...

3. Về hành động:

- Yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đổi mới phong cách làm việc theo phương châm “*làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bút phá*”. Theo đó, các sở, ngành, địa phương dành 60% - 70% thời gian làm việc quản lý nhà nước thường xuyên, còn 30% - 40% thời gian nghiên cứu đổi mới, đề xuất ý tưởng sáng tạo trong ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách, tạo điều kiện tháo gỡ các điểm nghẽn, phục vụ phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

- Giao Văn phòng UBND tỉnh đổi mới phong cách làm việc, tăng cường theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương, nghiên cứu, chủ động đề xuất các giải pháp trên lĩnh vực theo dõi; tổng hợp các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương để có giải pháp đôn đốc, xử lý theo quy định. Giao Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh (do Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm tổ trưởng) trên cơ sở cung cấp thông tin từ các chuyên viên (về nội dung, thời hạn giao việc, số hiệu văn bản...) và các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban tuần; Tổ công tác tổng hợp, tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc thực hiện hoặc xử lý đối với những đơn vị để tồn đọng nhiệm vụ do cấp trên giao; đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp, buổi làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh.

- Các sở, ban, ngành đề xuất các giải pháp phát triển ngành, lĩnh vực trên từng địa bàn từ năm 2023 trở đi. Theo đó, trong tháng 10/2022, các sở, ngành, địa phương rà soát, xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023; nghiên cứu, đề xuất phương án, giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, đặc biệt có giải pháp đột phá. Trước mắt, cần phát huy nội lực, khai thác tốt các du địa tăng trưởng đối với những ngành, nghề đã có sự chuyên đổi, đổi mới; khuyến khích phát triển năng lực người dân, doanh nghiệp. Đề nghị các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn

tinh tham gia hỗ trợ tích cực, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc được giao, xử lý văn bản trong ngày; ưu tiên giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, thấu tình đạt lý theo quy định.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG QUÝ IV/2022.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, UBND các địa phương khẩn trương bổ sung, cập nhật hoàn chỉnh thông tin, dữ liệu Phương án phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động, linh hoạt trong ứng phó với thiên tai, tình trạng biến đổi khí hậu.

- Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Mùa và chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2022 - 2023; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, cơ giới hóa vào sản xuất. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển đàn heo, bò, đàn gia cầm để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp cuối năm và Tết sắp đến, gắn với thực hiện có hiệu quả tiêm phòng vắc xin và phòng, chống các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trong mùa đông. Đẩy mạnh hướng dẫn, đôn đốc các địa phương hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận theo quy định.

- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện có liên quan để đón và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ủy ban châu Âu (EC) về vấn đề chống các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU).

2. Đề nghị Tỉnh đoàn Bình Định chủ trì với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với các ngành và địa phương liên quan khẩn trương khảo sát số liệu các hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc số hóa, điều chỉnh, xây dựng lại Phương án phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh cho phù hợp.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh.

Tập trung tham mưu đề xuất UBND tỉnh triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh. Đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số trong các hoạt động quản lý, điều hành giải quyết thủ tục hành chính cũng như công tác chuyên môn; thí điểm áp dụng chuyển đổi số ở một số lĩnh vực của các ngành văn hóa và thể thao, y tế, giáo dục và đào tạo, du lịch... Trước mắt, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai rà soát, đề xuất công tác số hóa một số loại giấy tờ, văn bản tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời, rà soát hoạt động sản xuất, kinh doanh các ngành, nghề, lĩnh vực do ngành công thương theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động, đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp trong thời gian tới, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/10/2022.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Thường xuyên kiểm tra, có các biện pháp kiên quyết nhằm chấn chỉnh tình trạng khai thác đất, đá, cát... trái phép, kể cả những trường hợp đã cấp phép nhưng khai thác không đúng quy định; tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với tổ chức và cá nhân vi phạm công tác quản lý, sử dụng đất đai và các cơ sở sản xuất, chế biến gây ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và khu dân cư. Hỗ trợ các địa phương, nhất là các địa phương tuyến biên triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường, dọn dẹp xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải chăn nuôi, cải tạo cảnh quan môi trường để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, phát triển du lịch,...

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 (kể cả danh mục thu hồi đất lúa, các loại đất rừng) tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các khâu thẩm định, phê duyệt dự án, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án; rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình triển khai, xây dựng tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (đã triển khai, chưa triển khai theo tiến độ được giao), tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thu hồi các dự án đã cấp phép đầu tư nhưng nhà đầu tư không triển khai, hoặc triển khai thực hiện dự án không đúng tiến độ cam kết.

- Đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; rà soát các công trình, dự án chậm giải ngân, báo cáo đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý cụ thể đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh năm 2022 đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- Theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai công tác đấu thầu, thi công các công trình, dự án đảm bảo tiến độ và kịp thời giải ngân nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được UBND tỉnh giao trong năm 2022.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2023, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

7. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ

Quy hoạch xây dựng Vùng huyện tại các địa phương, phần đầu hoàn thành trong năm 2022. Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, quy hoạch phát triển quỹ đất xung quanh tuyến đường ven biển. Tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý công tác xây dựng, chất lượng công trình.

8. Sở Giao thông vận tải

Phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương thi công hoàn thành các tuyến đường giao thông trọng điểm của tỉnh như: Đường ven biển (đoạn Đê Gi - Mỹ Thành); đường kết nối đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn; đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân;... Đặc biệt, khẩn trương thực hiện hoàn tất các thủ tục, kịp thời triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Bình Định, các dự án trọng điểm của tỉnh và quy hoạch tuyến đường Quy Nhơn - Pleiku, đảm bảo theo quy định pháp luật, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

9. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh

Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh và các khoản thu khác; tăng cường công tác quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đã được HĐND tỉnh giao. Theo dõi, quản lý cân đối, hài hòa giữa công tác thu và chi ngân sách các cấp; điều hành chi đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2023, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm.

10. Sở Du lịch

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư về du lịch gắn với đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh dịch vụ du lịch, đặc biệt là tình trạng chèo kéo khách, du lịch tự phát, không niêm yết giá dịch vụ, ép giá,... Đẩy mạnh công tác quản lý trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị, khu dân cư, đặc biệt tại thành phố Quy Nhơn và các thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn nhằm thúc đẩy phát triển du lịch. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các địa phương Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

11. Sở Văn hóa và Thể thao

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao nhân các ngày Lễ, Tết nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh quê hương, con người Bình Định để thu hút du khách. Phối hợp với Sở Du lịch và các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý, khai thác các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh, nhất là các di tích tháp Chăm, Bảo tàng Quang Trung,... nhằm góp phần tôn tạo, giữ gìn các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh và phát triển du lịch địa phương.

12. Sở Y tế

- Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 và các dịch bệnh nguy hiểm ở người như sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ,...; khẩn trương hoàn thành việc tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh theo quy định. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là chẩn đoán hình ảnh vào khám, chữa bệnh tại các bệnh viện công lập tuyến tỉnh, huyện, phục vụ hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên ngành y tế, đảm bảo ngay yêu cầu công tác sau khi đào tạo.

- Rà soát các cơ chế tài chính của ngành y tế, báo cáo các khó khăn vướng mắc, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo quy định. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch phân đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100% dân số đến năm 2025.

13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và bảo đảm an sinh xã hội. Chú trọng đẩy mạnh đào tạo nghề; xuất khẩu lao động; các chương trình, đề án, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo và đồng bào dân tộc. Tiếp tục triển khai chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo, vùng bị thiên tai và người có thu nhập thấp.

14. Sở Giáo dục và Đào tạo

Quan tâm đảm bảo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới từ lớp 7 đến lớp 10; bố trí giáo viên đảm bảo yêu cầu của chương trình; rà soát biên chế giáo viên khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ; nâng cao chất lượng dạy và học, trong đó có chất lượng dạy và học tiếng Anh trong nhà trường.

15. Sở Nội vụ

Phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đơn giản hóa, hiện đại hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc; chú trọng thực hiện công tác kiểm tra công vụ; theo dõi, đôn đốc việc tinh giản biên chế, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch đã được phê duyệt; xây dựng Đề án bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực, nhất là trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong tháng 11/2022.

16. Thanh tra tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, phức tạp; triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tham

những, tiêu cực theo quy định.

17. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, tội phạm trong lứa tuổi thanh - thiếu niên, tệ nạn xã hội...; tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng chống cháy, nổ.

Thủ trưởng các đơn vị, sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- LĐ, CV VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT, TH-CB, K3.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Ngọc An